

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN&PTNT

Tam Đường, ngày tháng năm 2023

V/v tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Đại chó mèo trên địa bàn huyện Tam Đường

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp & PTNT;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông;
- UBND các xã, thị trấn.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Bản Giang ngày 01/9/2023, tại hộ bà Trần Thị Linh bản Bản Giang, xã Bản Giang, có 01 con chó bị chết có biểu hiện nghi mắc Đại từ ngày 30/8/2023, trước khi chết, ngày 31/8/2023 con chó nêu trên đã cắn chủ nhà là bà Trần Thị Linh và con trai chủ nhà. Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chuyên môn huyện đã phối hợp kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm gửi cơ quan Thú y cấp trên xét nghiệm xác định bệnh. Theo phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 5109/CD-XN ngày 7/9/2023 của Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương có 1/1 mẫu (+) dương tính với Vi rút gây bệnh Đại.

Để triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Đại ở động vật, đặc biệt tập trung quản lý chặt chẽ đàn chó, mèo trên địa bàn, giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản do bệnh Đại gây ra, Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

1. Phòng Nông nghiệp & PTNT

Tăng cường triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện về phòng, chống bệnh Đại. Duy trì công tác phối hợp liên ngành Y tế và Nông nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT ngày 27/5/2013 của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch số 348/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 kế hoạch phòng chống bệnh Đại trên địa bàn huyện Tam Đường giai đoạn 2022 - 2030 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện.

Tham mưu UBND huyện chỉ đạo, triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh Đại; tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Đại trên động vật và trên người tại các xã, thị trấn. Phối hợp với các đơn vị chức năng, cơ quan chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn trong

công tác giám sát, phát hiện sớm và tổ chức xử lý triệt để các ổ dịch Đại trên động vật, người. Xử lý, tham mưu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh, vận chuyển, buôn bán, giết mổ chó, mèo... vi phạm theo pháp luật. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện theo quy định.

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

Tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhằm nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó đối với cộng đồng để người dân tích cực tham gia phòng, chống bệnh Đại trên địa bàn huyện; hướng dẫn, vận động các trường hợp khi bị chó, mèo cắn đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng kịp thời.

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, các đơn vị liên quan tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch Đại; điều tra, xác định yếu tố dịch tễ các trường hợp bị chó Đại, nghi dại cắn gây thương vong trên người (nếu có); chủ động lấy mẫu gửi cơ quan cấp trên xét nghiệm, xác định bệnh nhằm phát hiện sớm, xử lý, phối hợp xử lý dịch bệnh ngay trong diện hẹp, nhất là tại các ổ dịch cũ, nơi có nguy cơ cao..., kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh, vận chuyển, buôn bán, giết mổ chó, mèo... vi phạm theo quy định; hướng dẫn cho Nhân dân nhận biết về dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh, tính chất nguy hiểm, biện pháp phòng, chống bệnh và các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh Đại.

Phân công cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở kiểm tra việc lập sổ quản lý theo dõi đàn chó nuôi đến từng hộ gia đình của các xã, thị trấn; khoanh vùng cấp phát vật tư, vắc xin triển khai, đôn đốc tiêm vắc xin Đại cho đàn chó, mèo đạt tỷ lệ theo quy định nhằm không chế dịch nay trong diện hẹp. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (*qua phòng Nông nghiệp và PTNT*).

2. Trung tâm Y tế huyện

Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Đại; xây dựng, cung cấp và phổ biến rộng rãi các nội dung, thông điệp, tờ gấp... tuyên truyền, giáo dục về phòng chống bệnh Đại ở người; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống bệnh Đại trên người.

Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn tăng cường giám sát bệnh Đại tại cộng đồng; hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống bệnh đại, phương pháp xử lý, sơ cứu ban đầu khi bị chó, mèo cắn và tư vấn, tổ chức tiêm phòng Đại cho người dân khi bị chó, mèo nghi dại cắn.

3. Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng thời lượng phát sóng, các tin bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác quản lý, tiêm phòng vắc xin đại cho đàn chó, mèo; cảnh báo sự nguy hiểm của bệnh đại, các

biện pháp phòng, chống bệnh dại; vận động người dân chủ động đi tiêm vắc xin phòng bệnh Dại khi bị chó, mèo nghi dại cắn tại các cơ sở y tế.

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Chỉ đạo cán bộ phụ trách bản, công chức chuyên môn, thú y xã và các đoàn thể, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn huyện tiếp tục truyền thông sâu, rộng bằng nhiều hình thức trong cộng đồng dân cư, nhằm nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của người nuôi chó, mèo tích cực tham gia phòng, chống bệnh Dại tại cộng đồng.

Mỗi xã thành lập, kiện toàn 01 tổ, đội bắt chó, mèo thả rông, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, đồng thời áp dụng chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống bệnh dại và quản lý chó, mèo nuôi quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017, Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ, để người dân nâng cao ý thức, nghiêm chỉnh chấp hành và thực thi pháp luật.

Cập nhật, bổ sung, thống kê số lượng chó nuôi trong từng hộ gia đình vào sổ theo dõi, quản lý chặt chẽ, hướng dẫn chủ nuôi chó, mèo thực hiện hiện tiêm vắc xin dại định kỳ, bổ sung cho chó đàn chó mèo đảm bảo tối thiểu 80% tổng đàn hiện có.

Phối hợp các cơ quan chuyên môn, đơn vị chức năng kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh, vận chuyển, buôn bán, giết mổ chó, mèo... vi phạm theo quy định; vận động người dân khi phát hiện chó, mèo có biểu hiện bất thường, sốt cao, hung dữ khác thường báo ngay cho cán bộ thú y xã, bản, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn huyện để có biện pháp xử lý kịp thời. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện qua phòng Nông nghiệp & PTNT.

5. UBND xã Bản Giang

Chỉ đạo, quyết liệt triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Dại trên đàn chó, mèo. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách bản, các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động hướng dẫn Nhân dân áp dụng, thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống bệnh Dại; không tham gia buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ chó mèo trên địa bàn; tuyệt đối không giết mổ, mua bán, vứt xác chó, mèo mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh ra môi trường; kiểm tra, xác minh thống kê vật nuôi bị chết do dịch bệnh, đảm bảo đầy đủ, chính xác.

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước tình hình dịch; tăng cường giám sát chặt chẽ ổ dịch Dại, các bản có nguy cơ phát sinh cao, phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo, tổ chức khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng, kịp thời; thành lập tổ đội bắt chó thả rông, thường xuyên tuần tra, giám sát, phát hiện, xử lý chó thả rông và tiêu hủy ngay đàn chó, mèo có biểu hiện bệnh dại, nghi dại theo quy định hiện hành; tăng cường tuyên truyền vận động các hộ dân không thả rông chó,

mèo trong thời gian công bố dịch; thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống bệnh Đại, phương pháp xử lý, cách sơ cứu ban đầu khi bị chó, mèo cắn; vận động người dân khi bị chó, mèo nghi Đại cào, cắn đến cơ sở y tế tư vấn tiêm phòng Đại trên người.

Thực hiện rà soát, tổng hợp thống kê đàn chó mèo hiện có trên địa bàn xã đảm bảo đầy đủ, chính xác; bố trí nhân lực, vật lực tổ chức triển khai phun tiêu độc khử trùng, tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Đại cho đàn chó, mèo xong **trước 16/9/2023**. Báo cáo kết quả rà soát, thống kê, kết quả tiêm phòng cho đàn chó, mèo về UBND huyện (*Qua Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện*) trước **ngày 17/9/2023**.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện ;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phong Vĩnh Cường